

Thành công bền vững và lâu dài của 1 doanh nghiệp sẽ luôn bắt đầu từ tinh thần tuân thủ!

- Tại sao các doanh nghiệp lại đặc biệt coi trọng sự tuân thủ?
- Bạn có biết mỗi hành động không tuân thủ nhỏ của bản thân có thể gây ra hậu quả lớn cho chính mình và doanh nghiệp như thế nào?
- Những ý thức và quy định tuân thủ đặc biệt được coi trọng và lưu ý là gì? Những hành động nào nhân viên Việt Nam có thể thấy bình thường, nhưng lại ko thể chấp nhận trong môi trường doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp Nhật nói riêng?

Hãy cùng tham gia khóa học “**Nâng cao ý thức tuân thủ**” của Aimnext Việt Nam để cùng nhau xây dựng một môi trường làm việc an toàn, tốt đẹp, và kịp thời phòng tránh các hành vi có thể khiến công ty gặp rủi ro.

NÂNG CAO Ý THỨC TUÂN THỦ (1 NGÀY)

★ Nhân viên chuyên nghiệp, doanh nghiệp phát triển bền vững ★

Thời gian – Địa điểm	Mục đích
Hồ Chí Minh ★ 24/9/2024 (Thứ 3) <ul style="list-style-type: none">Thời gian: 8:30 ~ 16:30Địa điểm: Tầng T, Tòa nhà Nam Giao 1, 261-263 Phan Xích Long, P. 2, Quận Phú Nhuận.	<ul style="list-style-type: none">Hiểu được tầm quan trọng của việc tuân thủ.Nâng cao tính tự giác của bản thân và cấp dưới trong việc chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, và của công ty, từ đó nâng cao ý thức về các tiêu chuẩn đạo đức, và các chuẩn mực xã hội.
Hà Nội ★ 11/9/2024 (Thứ 4) <ul style="list-style-type: none">Thời gian: 8:30 ~ 16:30Địa điểm: Tầng 12, Indochina Plaza Tower 241 Xuân Thủy, Quận Cầu Giấy	Đối tượng Quản lý, trưởng nhóm... những người đóng vai trò kêu gọi và đảm bảo sự tuân thủ trong doanh nghiệp.
Khóa học	Nội dung
[Ngôn ngữ] Tiếng Việt	Phần 1: Tính tuân thủ là gì?
[Học phí] 2,700,000 VNĐ/ người (chưa bao gồm thuế GTGT.) ※ Công ty đăng ký từ 2 người giảm 5%, từ 5 người giảm 10% học phí.	Phần 2: Tầm quan trọng của tính tuân thủ
[Hình thức] Đào tạo trực tiếp tại địa điểm tổ chức. Nếu không thể tổ chức trực tiếp, hội thảo sẽ được chuyển qua hình thức online.	Phần 3: Tính tuân thủ đối với xã hội <ul style="list-style-type: none">Bảo vệ môi trườngSự liên hệ với các thế lực, tổ chức phạm phápXây dựng quan hệ thương mại quốc tế tốt đẹpCạnh tranh công bằng, tự do, minh bạchChống cạnh tranh không lành mạnhNghiêm cấm hối lộTôn trọng quyền sở hữu trí tuệ
[Học viên] HCM: 28 người – HN: 30 người (Dừng nhận đơn đăng ký khi đủ số lượng học viên.)	Phần 4: Tuân thủ quy định trong nội bộ doanh nghiệp <ul style="list-style-type: none">Tuân thủ luật pháp, và nội quy công tyNghiêm cấm mọi hành vi quấy rối. (Lạm dụng quyền lực, quấy rối tình dục)Quản lý bảo mật thông tin
[Đăng ký] Điền vào 「Application form」 và gửi qua Email.	Phần 5: Xử lý khi phát hiện có trường hợp vi phạm việc tuân thủ
Giảng viên – Ms. N. H. Tho	Phần 6: Xây dựng kế hoạch hành động
<ul style="list-style-type: none">18 năm kinh nghiệm làm việc tại các công ty trong và ngoài nước, trong đó gần 9 năm giữ vị trí Trưởng phòng Thông tin, Hợp đồng và kế hoạch, Marketing, Đào tạo nội bộ.Là diễn giả của hơn 130 lượt hội thảo chuyên đề kỹ năng mềm và các khóa đào tạo tại các công ty, các trường Đại học.Lĩnh vực chuyên sâu: kỹ năng mềm, kỹ năng làm việc hiệu quả trong công ty Nhật, Áp dụng tư duy logic vào công việc, Kỹ năng giải quyết vấn đề...	※Trình tự chi tiết và nội dung có thể thay đổi.

Khách hàng có nhu cầu tổ chức khóa học tại công ty vui lòng liên lạc theo địa chỉ bên dưới.



AIMNEXT VIETNAM CO., LTD.

Head office: T Floor, Nam Giao Bldg 1, 261-263 Phan Xích Long, Ward 2, Phu Nhuan Dist., HCM city.

Rep. Office: Floor 12A, Sao Mai Bldg, 19 Le Van Luong, Nhan Chinh Ward, Thanh Xuan District, Hanoi

TEL:
EMAIL:
URL:
In charge:

(028) 3995 8290
training-vn@aimnext.com
www.aimnext.com.vn
Ms. Loan Anh (English, Vietnamese)
Mr. Nagayoshi Tasuku (Japanese)